



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. สถานการณ์ภาพรวมในประเทศ

สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ejan, workpointtoday, thaipbs, pptvhd36)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า แนวโน้มพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโควิด 19 ลดลง ทั้งแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย สำหรับประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 19-25 ก.พ.66 พบผู้ป่วยรักษาใน รพ. 204 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 66 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 44 ราย และผู้เสียชีวิต 9 ราย แนวโน้มอยู่ในระดับคงตัว ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นกลุ่ม 608 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับเกิน 3 เดือน หรือไม่ได้ฉีดภูมิคุ้มกัน LAAB คาดการณ์ว่าอาจจะพบการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสงกรานต์และเปิดเทอมนี้ จึงขอให้ประชาชนยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค คือ ฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือฉีด LAAB หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และสวมหน้ากากขณะอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น ส่วนผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือ LAAB หากป่วยให้รีบเข้ารับการรักษา รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ สำหรับเด็กเล็กแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยทางเดินหายใจ

#### 2. วัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, mcot, thailandplus, thebangkokinsight, thereporter)

- นพ.รศดร. รัชชณีย์ รวีวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า สธ. ยังคงเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ยืนยันว่าวัคซีนชนิด mRNA ที่ประเทศไทยจัดหาทั้งชนิดรุ่นเก่า (monovalent) และรุ่นใหม่ (bivalent) มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับสูง

- ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวเสริมว่า วัคซีน mRNA มีการฉีดไปแล้วมากกว่าพันล้านโดสทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตามกระบวนการที่เข้มงวด ทั้งก่อนและหลังการขึ้นทะเบียน และยังมียังมีข้อมูลจากการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลออกมาชัดเจนว่า ยิ่งอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเท่าใด จำนวนผู้ป่วยรวมถึงอัตราการเสียชีวิตในประชากรจะยิ่งลดลง ซึ่งเน้นย้ำให้เราเห็นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายโรค และป้องกันการเสียชีวิตในประชากรได้จริง และยังช่วยลดการเกิดภาวะลองโควิดได้ด้วย

#### 3. ข่าวโควิดหลุดจากห้องแล็บจีน

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, js100, nationtv)

- หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทและเดอะนิวยอร์ก ไทม์ รายงานอ้างแหล่งข่าว จนท.ระดับสูงจาก ก.พลังงานสหรัฐฯ ว่า ต้นตอของโรคโควิด 19 อาจจะหลุดมาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนโดยอุบัติเหตุ โดยอ้างอิงเอกสารลับจากสำนักงานของนางอาฟริล เฮย์นส ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐฯ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อสรุปที่ชัดเจน ด้าน จนท.จีนปฏิเสธข้อสันนิษฐานดังกล่าว ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีเหตุผลรองรับในทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกล่าวหาสหรัฐฯ มีเหตุจูงใจทางการเมือง ใส่ร้ายประเทศจีนเป็นต้นเหตุแพร่โรคโควิด 19 ทั่วโลก

#### 4. ความสัมพันธ์ของโควิดกับโรคที่เสี่ยงทำให้เสียชีวิตสูงขึ้น

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า คาดประมาณจำนวนคนติดเชื้อใหม่รายวันของไทยจะสูงราว 1,458-2,024 คน มีข้อมูลจากนักวิจัยประเทศจีน ศึกษาวิเคราะห์อัตราการเสียชีวิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2563-2565 เห็นถึงความสัมพันธ์ของโควิด 19 กับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างชัดเจน คือ อัตราตายส่วนเกินที่เกิดจากโรคเหล่านี้สูงขึ้นสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรค ทั้งในระดับประเทศ และการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อซ้ำ



กฤษฎา

## 1. วิจารณ์นโยบายกฤษฎา

**สื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์(บ้านเมือง,กรมประชาสัมพันธ์,newtv.,thebangkokinsight, thestandard, innnews )

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่น่าายชิววิทย์ กมลวิศิษฎ์ จะเดินทางไปกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดค้านนโยบายกฤษฎา ว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนด ส่วนที่น่าายชิววิทย์ จะสกัดไม่ให้ป็นรัฐบาลในสมัยหน้านั้น ไม่ได้ให้ราคา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายชิววิทย์ ยังเพิ่งโทรศัพท์มาพูดคุย และนัดรับประทานอาหารกันอยู่เลย แต่เมื่อเกิดประเด็นต่างๆ ขึ้นมาก็ไม่ควรจะโทรศัพท์ไปหาแล้ว มองว่าเป็นเรื่องกลเกมทางการเมือง เพราะช่วงนี้ใกล้เลือกตั้ง แต่เชื่อว่าจะไม่ทำให้คะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยลดลง เพราะพรรคฯ มีนโยบายและผลงานที่ชัดเจน ไม่เคยไปลอกเลียนผลงานคนอื่น

**สื่อนำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์( ผู้จัดการ, แนวหน้า ,news1live ,sondhitalk, thejournalistclub )

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11 โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า เรื่องของโทษกฤษฎานั้น เราไม่ปฏิเสธว่าถ้าหากใช้อย่างผิดวิธีย่อมจะเกิดผลกระทบต่อร่างกาย ได้มีการสื่อสาร ให้ข้อมูลประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เราคัดค้านไม่เห็นด้วยในการนำกฤษฎามานันทนาการตั้งแต่แรก แต่ถ้าใช้อย่างถูกวิธีก็มีประโยชน์มหาศาล แม้ พ.ร.บ.จะไม่มีควมคับหน้า แต่กฎกระทรวงฯ ก็บังคับใช้แทน ห้ามให้เด็ก เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตรเข้าถึง กำหนดพื้นที่และวิธีการจัดจำหน่าย มีประกาศกระทรวงฯ ออกมาอย่างน้อย 12 ฉบับ อย่างไรก็ตาม กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต้อขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมายด้วย ทางกระทรวงไม่ได้ดำเนินนโยบายโดยขาดซึ่งความรับผิดชอบ แต่ได้พยายามใช้อำนาจเท่าที่มีออกประกาศต่างๆ มาควบคุมการใช้กฤษฎา ไปจนถึงใช้ทุกช่องทางสื่อสารเท่าที่เป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้อย่างถูกต้อง

**สื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์( ผู้จัดการ, มติชน, ch7, news1live, sondhitalk)

- มีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก เข้าไปโพสต์แสดงความเห็นในเฟซบุ๊กนายชิววิทย์ ระบุข้อความว่า "ชิววิทย์ กมลวิศิษฎ์ ขอให้กิจการรุ่งเรือง เฮงๆ นะครับ" พร้อมแนบภาพ ร้าน Chuweed Bar ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายกฤษฎาเพื่อสันทนาการภายในโรงแรม เดอะเดวิส บางกอก (The Davis Bangkok) ซอยสุขุมวิท 24 ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวนายชิววิทย์ด้วย

**สื่อนำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ ,เดลินิวส์,ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ บ้านเมือง, คมชัดลึก, เนชั่นออนไลน์, โพสต์ทูเดย์, thestandard, innnews, news1live, ch3, ch7, pptvhd36, topnews sondhitalk, thereporter, thaiPBS, sanook ,voicetv.)


- เพจเฟซบุ๊ก "ชิววิทย์ กมลวิศิษฎ์" ได้แพร่ภาพไลฟ์สด ภาพเหตุการณ์ขณะมีเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายกฤษฎาภายในโรงแรม The Davis Bangkok ซอยสุขุมวิท 24 ซึ่งเป็นโรงแรมของนายชิววิทย์ กมลวิศิษฎ์ โดยนายชิววิทย์สอบถามเจ้าหน้าที่ว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รรมว.สธ. สั่งให้มาตรวจสอบหรือไม่ สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับนายชิววิทย์ พร้อมกับปัดสินคำกฤษฎาต่างๆ ลงกับพื้น และกล่าวว่า การตรวจครั้งนี้เหมือนเป็นการกลั่นแกล้งตนเอง อย่างไรก็ตาม ร้านดังกล่าวที่ตรวจค้นนั้นไม่ใช่ร้านของตน เป็นเพียงร้านที่มีการมาเช่าพื้นที่เท่านั้น ตนอยากให้ทาง สธ.มีการบอกถึงโทษของกฤษฎาบ้าง ไม่ใช่จะบอกแต่ด้านดี และควรมีการกำหนดการใช้เพื่อการแพทย์อย่างจริงจัง ไม่ใช่ปล่อยให้เสรีแล้วให้เด็กเดินพิกันเป็นว่าเล่น อีกทั้งตนเองยังทราบดีว่ามีผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่ง คอยชักจูงนักการเมืองชื่อดังอยู่ตอนนี้ที่สนับสนุนเรื่องของกฤษฎา เหตุผลง่าย ๆ เพราะมีการปลุกกฤษฎากว่าหมื่นไร่ในจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับมีการถ่มน้ำลายใส่รูปจำนวน 3 แผ่น อีกด้วย พร้อมกล่าวด้วยว่า "ทำอะไรให้ทำต่อหน้า อย่าเล่นลับหลัง"

**สื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน ,ไทยโพสต์ ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย ,กรมประชาสัมพันธ์,สำนักข่าวไทย, thereporter, nationtv.,news1live, voicetv ,innnews ,sondhitalk, ch7 ch3 )

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รรมว.สธ. กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่อง และยังไม่ได้รับรายงาน ว่า มีเจ้าหน้าที่จาก สธ.เข้าไปตรวจสอบบาร์กฤษฎา เพราะวันนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งวัน ยืนยันว่า ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนายชิววิทย์ เพราะตัวเอง ทั้งพรรคภูมิใจไทย ต่างก็เคยโดนใส่ร้ายป้ายสี ซึ่งเป็นเรื่องการเมืองที่หนีไม่พ้น พร้อมทั้งฝากไปถึงนายชิววิทย์ ว่า ตอนนี้ควรจะออกมาคัดค้านผู้ที่ทำให้กฎหมายกฤษฎาไม่ผ่านสภา และทวงถามกลุ่มคนที่ทำให้กฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านสภา มากกว่า ส่วนที่พาดพิงไปถึงนายเนวิน ชิดชอบ ว่า อยู่เบื้องหลังนั้น ยืนยันว่า นายเนวิน เป็นที่คนหนึ่งที่ตนเองนับถือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน

**สื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์(มติชน ,ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ch3, ch7 topnews, nationtv.,innnews, thebetter)

- นายชิววิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว นำคลิปที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เคยปราศัยบนเวทีเมื่อครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มานำเสนอให้ประชาชนได้รับฟังอีกครั้ง โดยอนุทินพูดบนเวทีว่า "กฤษฎานำไปสู่อีกหนึ่งยุคที่ใครก็ได้ครับ" ส่วนความสัมพันธ์ของอนุทินกับผม หากอยากตัดก็เอาเลย ถ้าให้ผมเลือก ต้องเลือกบ้านเมืองก่อน หากปล่อยให้ภูมิใจไทยกลับมาโดยยืมจมูกนายเนวินหายใจคงฟัง ทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องการเมือง เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆ พร้อมประกาศจะให้ข้อมูล 2

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เรื่อง ทั้งกัญชาและรถไฟฟ้า ตอนเที่ยงวันที่ 28 กพ.</p> <p><b>2. ร่าง พ.ร.บ.กัญชา</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, news1live )</p> <p>- เครือข่ายประชาชน แกลงจุดยืน ขับเคลื่อน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ภาคประชาชนในรัฐบาลหน้า จี๋ แพทยสภา ชมรมแพทย์ชนบท และ4 พรรคการเมือง เพื่อไทย-ปชป-ประชาชนดี-ก้าวไกล ต้องรับผิดชอบต่อการเล่นเกมคว่ำ พ.ร.บ.กัญชา และจะยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้ง 29 มิ.ย.66 โดยเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยมีแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน พ.ร.บ.ดังนี้ คือ 1.จัดเวทีสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชาและความรู้เรื่องกัญชาในพื้นที่ภาคใต้ให้ครบทุกจังหวัดภายในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2.จัดระบบการสื่อสารความรู้เรื่องกัญชาผ่านสื่อต่างๆ ทั้งการสัมมนาวิชาการ การจัดทำสื่อสารคดี การจัดทำสื่อการเรียนการใช้กัญชา ฯ เพื่อให้เกิดการสื่อสารในการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม ตั้งแต่เดือน มีนาคม เป็นต้นไป 3.จัดการชุมนุมใหญ่ชาวกัญชาในวาระ 420 ของปี พ.ศ.2566 วันที่ 20 เมษายน 2566 4.จัดขบวนขับเคลื่อน พ.ร.บ.กัญชา ทุกภาค ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภายในเดือน มิถุนายน 5.ชุมนุมหน้ารัฐสภาเพื่อยื่น พ.ร.บ.กัญชาของประชาชนทั่วประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ไม่มีพระราชบัญญัติบังคับใช้ เครือข่ายขอเรียกร้องให้กรมแพทย์แผนไทยฯหามาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้ เพื่อจัดการปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะการนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศที่มีจำนวนมากในขณะนี้โดยรวม ทั้งมาตรการอื่นใดที่จะนำไปสู่การควบคุมกัญชาเพื่อความสมดุล จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายกัญชา สามารถติดตามความคืบหน้าและการนัดหมายต่างๆผ่านเพจเขียนอนาคตกัญชาไทย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ejan)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธาน สสส. กล่าวในการประชุมกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 2/2566 ว่า ได้มอบหมายกรมควบคุมโรค สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลบุหรีไฟฟ้า ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เอื้อต่อการนำบุหรีไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทย ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร ในการจับกุมผู้กระทำความผิด ลักลอบนำเข้าบุหรีไฟฟ้า เพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้การควบคุมดูแลบุหรีไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอให้ สสส. เร่งรณรงค์สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรีไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนไม่ให้หลงเชื่อและกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ รวมถึงทำงานร่วมกับสถานศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรีไฟฟ้า</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (นสพ. ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน,ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. เผย ผลวิจัยในต่างประเทศปี 2021 ยืนยันว่าบุหรีไฟฟ้าทั้งการเป็นผู้สูบเอง และการรับควันบุหรีมือสองส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และลูกในท้อง โดยมีความเสี่ยงมากกว่าเด็กจากแม่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากบุหรีไฟฟ้าถึง 7 เท่า ดังนั้น ผู้ที่ตั้งใจจะมีลูกควรเลิกสูบบุหรีทั้งบุหรีมวนและบุหรีไฟฟ้า ส่วนกรณีอ้างว่าบุหรีไฟฟ้าเป็นทางเลือกให้ช่วยเลิกบุหรีมวนได้ ในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่ดีทั้งสองทาง เพราะมีทั้งสารนิโคตินและสารระเหยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นกัน ทั้งนี้ พบปัญหาแม่ใช้สารเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ โดยพบมากในพื้นที่ภาคอีสาน และเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ จ.สระบุรี ปทุมธานี โดยใช้ยาบ้ามากที่สุด รองลงมาคือ ยาไอซ์ สาเหตุของการใช้เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้คลอดง่าย ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, nation, thebangkokinsight, ejan, thaipost, js100, hfocus)</p> <p>- นายพรพธรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้นายชิววิทย์ กมลวิศิษฎ์ ช่วยเปิดโปงกลยุทธ์อุตสาหกรรมบุหรีไฟฟ้าและสนับสนุนการปราบปรามบุหรีไฟฟ้าเหมือนการปราบปรามพนันออนไลน์ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก พร้อมให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และทุกพรรคการเมือง มีนโยบายคุมเข้มบุหรีไฟฟ้า ข้อนตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนของชาติ ขอไม่สูบ ไม่โพสต์ภาพบุหรีโชว์ลงโซเชียล</p>	
<p><b>ที่ปรึกษา รมช.สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว</p> <p>-นพ.เอียรชัย สุวรรณเพ็ญ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารมช.สธ. ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เข้ารับตำแหน่งกุนซือ หมอดี เตรียมพร้อมนำ ปชป. ลงสู้สนามเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, workpointtoday)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โรคใช้หวัดนก หลังพบผู้ป่วยและเสียชีวิตในประเทศกัมพูชา และให้ยกระดับการเฝ้าระวังโรค และคัดกรองผู้ป่วยสงสัยใช้หวัดนกในสถานพยาบาล เพิ่มการเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกในชุมชน กรณีที่พบผู้ป่วยทางเดินหายใจที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัยใช้หวัดนก หรือสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ปีกป่วยตาย หรือมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดภายใน 14 วัน หรือกรณีพบผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือพบผู้ป่วยปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อน และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้มีการคัดกรองผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดสัตว์ปีกป่วยตายด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (topnews)</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า เชื้อใช้หวัดนกที่ตรวจพบในชาวกัมพูชา 2 ราย เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่น ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ ทำให้หลายฝ่ายคลายความกังวล โดยกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชากล่าวว่า การตรวจหาลำดับพันธุกรรมเบื้องต้น พบว่าไวรัสชนิดนี้คือสายพันธุ์ ที่ 2.3.2.1c ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่แพร่ระบาดในนกและสัตว์ปีกในกัมพูชาเป็นเวลาหลายปี และทำให้เกิดการติดเชื้อในคนในบางครั้ง</p>	-
<p><b>รางวัลศรีสังวาลย์ ปี 2564</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus, thecoverage, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 1/2566 โดยกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมอบรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2564 แก่พยาบาลผู้มีผลงานพัฒนาวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ ใน 3 สาขา ได้แก่ ผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย พยาบาลในสถานบริการ และพยาบาลในชุมชน เป็นกำลังใจในการพัฒนาพยาบาลทั้งด้านบริการ บริหารและวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย</p>	-
<p><b>ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ สก๊อปหน้า1) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., มติชน, newtv, mcot, thailandplus, hfocus, thecoverage, thaigov )</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบกลางปี 2566 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 72.27 ล้านบาท สำหรับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่มืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ให้รพ.วชิระภูเก็ตเตรียมความพร้อมเป็นงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากวงเงินที่ ครม.อนุมัติทั้งหมด 1,411 ล้านบาท</p>	-
<p><b>แผนขยายศักยภาพการให้บริการของรพ.สรรพสิทธิประสงค์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมขยายศักยภาพการให้บริการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลฯ วางแผนใช้ที่ดินส่วนหนึ่งของรพ.พระศรีมหาโพธิ์ สังกัดกรมสุขภาพจิต ขยายและพัฒนาศักยภาพการบริการทั้งโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง อีก 300 เตียง รองรับผู้ป่วยใน จ.อุบลราชธานีและ จ.ในเขตสุขภาพที่ 10</p>	-
<p><b>สธ. เตือนประชาชนระวังป่วยอุจจาระร่วง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, mcot, thailandplus, ch7, bangkokbiznews, bluechipthai, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีอากาศแปรปรวน บางช่วงฝนตกชุกอากาศเย็น ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโนโรไวรัส และโรต้าไวรัส เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรงได้ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าวัยอื่น สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-23 ก.พ.66 พบผู้ป่วยจำนวน 127,902 ราย หรือประชากร 500 ราย จะพบผู้ป่วย 1 ราย โดยกลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดอยู่ในกลุ่ม วัยเรียน 2-15 ปี มีจำนวนถึง 49,971 ราย รองลงมา คือ อายุมากกว่า 55 ปี จำนวน 14,680 ราย และ 25-34 ปี จำนวน 14,545 ราย เตือนประชาชนระวังป่วยอุจจาระร่วง โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน ขอให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ดื่มน้ำ น้ำแข็งที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน อย. และยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”</p>	-
<p><b>คดีน้องต๋อยตัว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, mcot, ch7, hfocus)</p> <p>- พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เผย ความคืบหน้าคดีของน้องต๋อยว่า น้องนียมอมสารภาพเป็นคนทำลูกชายวัย 8 เดือนตกพื้นเสียชีวิตก่อนนำศพไปทิ้งแม่น้ำท่าจีนห่างบ้าน 200 เมตร เบื้องต้นพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหา คือ 1. กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2.ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพ และ 3.แจ้งความเท็จแก่พนักงาน รวมถึงนำตัวไปฝากขังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้ปกครองยื่นหลักทรัพย์วงเงิน 10,000 บาท ขอประกันตัว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันไปอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ส่วนปฏิบัติการคั่นหาน้องต่อยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- นพ. พงษ์ยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรณีนี้เป็นอุทธรณ์การตั้งครุฑในวัยรุ่น การทอ้งไม่พร้อมทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ เป็นปัญหาทั้งระบบและปัญหาสุขภาพจิต ที่ก.สาธารณสุข และก.การพัฒนาสังคมฯ ต้องร่วมดูแล ส่วนปัญหาซึมเศร้าหลังคลอดความรุนแรงพบได้ประมาณ 10-20% เป็นการซึมเศร้าเฉพาะตน ทำให้ตำหนิตนเอง และทำร้ายตัวเอง ส่วนการทำร้ายคนอื่นเกิดขึ้นน้อยมาก ทั้งนี้ การพูดต่อกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นโรคไซโคพาท อยากให้สังคมเข้าใจว่าโรคไซโคพาท เป็นบุคลิกภาพต่อต้านสังคม มักใช้ในกลุ่มที่มีประวัติอาชญากรรมไซโคโซน ไม่ว่าจะเป็เด็ก เยาวชน หากมีภาวะนี้จริง จะไม่ได้รับการยกเว้นโทษ ยกเว้นมีปัญหาดิจิตัลเพื่อน หรือมีจิตบกพร่องถึงจะได้รับช้อยกเว้น ซึ่งการดูแลเด็กเยาวชนที่กระทำผิดตามกฎหมายจะเน้นเรื่องการฟื้นฟูเยียวยา มากกว่าการลงโทษ และมุ่งให้เกิดการพัฒนาตนเอง สภาพจิตใจให้สามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้ ดังนั้น บทลงโทษจึงให้ไปอยู่ที่สถานพินิจฯ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. เผย กรณีแม่วัยใสที่มีปัญหาทอ้งไม่พร้อม พบปัญหาหลัก 2 เรื่องคือ 1.ปัญหาด้านสุขภาพของแม่และเด็ก และ 2. ปัญหาสังคม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว จึงเป็นที่มาของการมี พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหากการตั้งครุฑในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมี 6 กระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแล ทั้งนี้ ปัญหาแม่วัยใสที่ไม่พร้อมกับการครอบครัวที่ไม่เอื้อในการดูแลร่วมกัน ต้องใช้แนวทาง 4P คือ Patient ตัวเราเองต้องรู้, Public ภาคประชาชนต้องรู้, Provider ผู้ให้บริการทุกระดับ ตั้งแต่สม. คุณหมอ พยาบาล และที่สำคัญคือ Policy maker ระดับนโยบาย โดยทั้ง 4P ต้องตระหนักรู้ในเรื่องนี้ การแก้ปัญหาต่างๆก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น</p>	
<p><b>พัฒนา Sky Doctor</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ สก๊ิปพิเศษ</p> <p>- นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจฯเขต 1 กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ทั้งในยามปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดารซึ่งเขตสุขภาพที่ 1 ยังคงมุ่งพัฒนาการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานทุกด้าน เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ทันเวลา และเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ในเขตสุขภาพที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 มีทั้งสิ้น 204 ราย ระดับทุติยภูมิ พบส่วนใหญ่ 3 อันดับโรค ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด, การบาดเจ็บศีรษะอย่างรุนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเกี่ยวกับทารก ส่วนระดับปฐมภูมิ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ,อุบัติเหตุ และโรคระบบประสาทส่วนกลาง</p>	
<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, NNT)</p> <p>- น.ส.ฉัตติมา จันทพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ตรัง เปิดเผยว่า จ.ตรัง ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยปรากฏว่าในท้องที่บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ได้พบสุนัขป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และยังพบสุนัขตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านท่าจีนเหนือ หมู่ที่ 6 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ซึ่งสุนัขที่ตายทั้ง 2 ตัวนั้น ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อ.และปศุสัตว์ จ.ตรัง รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ตรัง ได้ลงพื้นที่สอบสวนสืบสวนที่มาของโรค ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในขณะที่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นั้นมีไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณในการซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับสุนัขและแมวของประชาชน</p>	
<p><b>PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, TNN)</p> <p>- เกิดเหตุล๊กลอบเผาป่าหลายจุดในพื้นที่ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท จุดแรกที่บริเวณเขาบ้านกล้า เกิดไฟไหม้ลุกลามไหม้หลายชั่วโมงลุกลามเผาผลาญพื้นที่ป่าที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่ ทำให้ไฟลามไปอย่างรวดเร็ว กินพื้นที่กว่าร้อยไร่ตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปจนถึงยอดเขาเกิดฝุ่นควันฟุ้งครอบคลุมเป็นวงกว้าง จึงทำให้ค่าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สสจ.แจ้งเตือนผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอควรอยู่ในบ้าน ประชาชนทั่วไปหากจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา</p>	
<p><b>ยารวมเม็ดรักษาวัณโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (top news, TNN)</p> <p>- The Japan Times รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นที่จังหวัดฟูกูโอกะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งออกมาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเชื้อลิสต์เรียโอเนลล่า ในบ่อน้ำพุร้อนของโรงแรมโตมารุ เบโสะ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ร่วมร้อยปีและตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นโบราณซึ่งเรียกกันว่า “เรียวกัง” ที่เมืองชิคุชิโนะ มากกว่าที่กฎหมายจังหวัดฟูกูโอกะกำหนดไว้ถึง 3 พัน 700 เท่า ซึ่งในที่สุดทางโรงแรมออกมายอมรับแล้วว่ามีการเปลี่ยนน้ำเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้นและไม่ใส่คลอรีนฆ่าเชื้อตามกำหนด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>“โพลีโ” สายพันธุ์กลายพันธุ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>-ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวัง หลังพบ “โพลีโ”สายพันธุ์กลายพันธุ์จากวัคซีน ระบาดในเกาะสุมาตรา พร้อมเดินทางนำร่องหอยตัววัคซีนในไทย โดยเฉพาะชายแดนภาคใต้ เชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านฟรี</p>	-
<p><b>10 เทรนด์เทคโนโลยีเฮลท์แคร์ 2023</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไร้งา, เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-Philips Future Health Index 2022 report รวบรวม 10 เทรนด์เทคโนโลยีเฮลท์แคร์ที่คาดว่าจะมาแรงในปี ค.ศ.2023 ได้แก่ 1.การนำเทคโนโลยีด้านระบบการทำงาน อัตโนมัตและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 2.การนำ AI มาใช้กับการพัฒนาและเพิ่มทักษะด้าน ดิจิทัลผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.ใช้ AI ในการปฏิบัติงานทางไกล หรือผ่านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 4.โซลูชันด้านสารสนเทศ 5.เฮลท์แคร์กำลังย้ายไปอยู่บนคลาวด์ 6.การติดตามอาการผู้ป่วยอย่างไร้รอยต่อทั้งในและนอกโรงพยาบาล สร้างรากฐานของระบบสาธารณสุขที่สามารถเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลไปสู่บ้านผู้ป่วยและชุมชน 7.มุ่งเน้นการส่งมอบบริการทางสาธารณสุขที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากขึ้น 8.การหมุนเวียนในเทคโนโลยีเฮลท์แคร์ กระบวนการใช้เครื่องมือแพทย์ การนำสมาร์ตดิเจทัลมาช่วยยังช่วยให้ระบบดูแลสุขภาพสามารถลดการใช้ทรัพยากรการผลิต 9.ลดคาร์บอนในวงการเฮลท์แคร์ให้สอดคล้องกับการ ตั้งเป้าตามหลัก Science-based และ 10.สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อสุขภาพของประชากร</p>	-